

BÁO CÁO NHANH

**Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên
Tuần 18 năm 2022 (Từ ngày 30/4 - 06/05/2022)**

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo tình hình dư luận xã hội trong thanh niên tuần 18 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên trên các lĩnh vực

1.1. Tình hình dư luận chung

- *Về tình hình thế giới:* Đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự quan tâm, theo dõi những diễn biến mới xung quanh chiến sự Nga - Ukraine và những nỗ lực đàm phán ngoại giao của các bên; quan tâm đến việc Nga tổ chức lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng năm nay tại thủ đô Moscow. Tàu sân bay Trung Quốc dẫn đầu nhóm tác chiến vào tây Thái Bình Dương. Việc Chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 04/5 đã đóng cửa 40 ga tàu điện ngầm và dừng hoạt động 158 tuyến xe buýt, để hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19. EU họp bàn về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga.

- *Về tình hình chính trị:* Dư luận thanh niên quan tâm đến chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào sáng ngày 01/5. Quan tâm tới các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng với các nội dung quan trọng được trình bày, thảo luận tại Hội nghị. Việc Phó chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam ký văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

- *Về giáo dục:* Dư luận thanh niên quan tâm đến việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 trực tuyến từ ngày 04/5, đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến và nhận được nhiều sự quan tâm trong thanh niên, đặc biệt là các em học sinh lớp 12 cuối khóa học. Bộ Y tế đề xuất thí sinh là F0 được dự thi tốt nghiệp THPT. Giá sách giáo khoa mới cho các em học sinh cao đột biến nhưng 'tuổi thọ' bấp bênh.

- *Về văn hóa, thể thao:* Dư luận quan tâm tới lễ xuất quân tham dự Seagame của Đoàn thể thao Việt Nam và các hoạt động chuẩn bị cho Kỳ Seagame 31 tại Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến danh sách chính thức của Đội bóng đá nam quốc gia tham dự SEA Games 31. Quan tâm đến việc Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng và phải tiêu hủy MV "There's No One At All" vì MV mang thông điệp tiêu

cực, kích động với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc một cách cực đoan đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

- *Về y tế:* Dư luận thanh niên bày tỏ sự quan tâm trước kết quả một số nghiên cứu mới nhất về Covid-19 đăng trên Tạp chí dị ứng và miễn dịch học lâm sàng, trẻ mắc Covid-19 phải thăm khám, nhập viện vì bệnh hen suyễn nhiều hơn, hoặc thậm chí sử dụng máy trợ thở khẩn cấp và điều trị bằng steroid trong 6 tháng sau khi mắc so với trẻ có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và có tiền sử mắc hen suyễn. Bên cạnh đó, dư luận quan tâm việc dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tỷ lệ phủ vắc xin trên 96%, Bộ Y tế đã có văn bản tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...)

1.2. Tình hình dư luận tại các tỉnh, thành đoàn

Trong tuần 18, Ban Tuyên giáo đã nhận được báo cáo của **64/65** tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Thành đoàn Hải Phòng không gửi báo cáo (*Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an do yếu tố đặc biệt nên không báo cáo*). Qua báo cáo của các đơn vị có một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

- *Tỉnh Điện Biên:* Trong tuần vừa qua trên các trang mạng xã hội đoàn viên, thanh niên quan tâm đến việc ngày 28/4, Bộ Công an, UBND tỉnh Điện Biên đã biểu dương và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh hai chuyên án ma túy, bắt 08 đối tượng, thu giữ 552.000 viên ma túy tổng hợp và 72 bánh heroin.

- *Tỉnh Yên Bái:*

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc diễn ra vào ngày 29/4, 01 nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn tại cầu Bách Lãm, thành phố Yên Bái. Đến sáng ngày 01/5 thi thể nam thanh niên trên đã được tìm thấy. Nguyên nhân sự việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên dư luận trong thanh niên hết sức quan tâm đến sự việc này vì trước đó không lâu 01 thanh niên khác 18 tuổi cũng chọn cách nhảy cầu tự tử trên địa bàn thành phố vì những khúc mắc cá nhân nhỏ. Đây là hành vi đáng báo động trong thanh thiếu niên tỉnh Yên Bái.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến việc ngày 03/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Hoàng Ngọc Mẫn (SN 1986), Nguyễn Văn (SN 1999, cùng quê tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (SN 1988, quê tỉnh Nghệ An). 03 đối tượng trên bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm gây án giết người tại tỉnh Yên Bái, sau đó lần trốn vào tỉnh Đồng Nai.

- *Tỉnh Cao Bằng:*

+ Đoàn viên, thanh niên quan tâm đến diễn biến vụ việc Phó trưởng Công an phường Sông Bằng xông vào quán cắt tóc đánh phụ nữ và đòi bắt người trong đêm diễn ra vào ngày 28/4/2022 trên địa bàn phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng.

+ Đoàn viên, thanh niên lan toả hình ảnh đẹp về tấm gương nhật được của rơi trả lại người mất của anh Tạ Đình Chiến và anh Trần Viết tại Phố Kim Đồng phường Hợp Giang, đã nhặt được 01 chiếc áo khoác nữ, trong túi áo có chiếc ví bên trong có hơn 14 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân bằng lái xe, căn cước công dân. Hai anh đã chủ động mang lên Công an Thành phố Cao Bằng để tìm trả lại người mất; Lan toả hình ảnh đẹp của Tổ công tác CSGT Công an huyện Bảo Lâm, Cao Bằng trên đường đi tuần tra kiểm soát phát hiện 01 khối đá to lăn từ trên núi xuống chắn ngang đường. Tổ công tác đã phối hợp với người dân đi qua trên đường, di chuyển khối đá vào lề đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- *Tỉnh Thái Nguyên*: Dư luận thanh niên quan tâm tới vụ tai nạn làm 01 người tử vong và 03 người bị thương trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới. Cụ thể vào khoảng hơn 23h00 ngày 02/5, một đoàn gồm 07 nam, nữ thanh niên ở tỉnh Hà Nam đi phượt bằng xe máy từ Cao Bằng về, khi đến khúc cua tại khu vực cầu Cạn trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới thuộc địa phận xã Yên Lạc, thì 02 nam thanh niên (SN 2001) bị lao xe xuống khe núi sâu do không làm chủ được tốc độ. Ngoài ra có 01 nam, 01 nữ thanh niên ngã trên cầu bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ 02 thanh niên bị lao xe xuống khe núi. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên 01 người đã tử vong. Cả 03 trường hợp bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

- *Thành phố Hà Nội*: Sáng 05/5, một số các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin 02 khách du lịch người Nga bị tài xế taxi lấy mất 02 chiếc điện thoại khi đang nhờ sạc pin trên ô tô. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hàng Bông phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh vụ việc. Đến 11h00 cùng ngày, Công an phường đã bắt được tài xế taxi, đồng thời thu được 02 chiếc điện thoại của 02 nạn nhân. Đây là sự việc làm ảnh hưởng đến đất nước, con người Việt Nam an toàn, thân thiện vì vậy dư luận trong nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc sự việc này.

- *Tỉnh Hà Nam*: Dư luận thanh niên đặc biệt quan tâm đến những vụ việc liên quan đến tàng trữ trái phép, buôn bán, cung cấp và sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu như: Công an xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm rạng sáng 01/5 đã kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt quả tang 09 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy “bay lắc” tại phòng số 02, quán Karaoke Vitamin C; Công an huyện Bình Lục bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 30/4/2022, tổ công tác Công an huyện phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 BKS 30F - 567.74, do Hàn Văn Hiệp (SN 1996) trú tại thôn Đích Chiêu, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đang dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện thu giữ trên xe 04 túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng; 05 viên nén màu cam và 01 viên nén màu hồng (đang giám định). Bước đầu, Hiệp khai nhận đó là ma túy dạng ke và dạng kẹo mua về để sử dụng,...

- *Tỉnh Quảng Trị*: Tuần vừa qua, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết một số đối tượng đã lợi dụng “lỗ hổng” của công nghệ, thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn lừa đảo đến các thuê bao di động, đặc biệt là thuê bao di động của các doanh nghiệp viễn thông trong nước với các hình thức tinh vi; trong đó có các tin nhắn giả mạo tài khoản ngân hàng, lấy cắp thông tin tài khoản, mã xác thực tài khoản để rút tiền của người dùng. Dư luận xã hội mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra vụ việc, kịp thời tuyên truyền đến người dân trên địa bàn nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, tránh “đỉnh bẫy” của đối tượng lừa đảo.

- *Tỉnh Đắk Lắk*: Dư luận trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến tình trạng đuối nước ở trẻ em. Trước đó, khoảng 13h30 ngày 01/5, ngày nghỉ lễ nên em N.H. lớp 3 và em T.Q.A.T. lớp 5, cùng là học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột rủ nhau xin phép gia đình đi chơi. Do 02 em ở gần nhau, thường xuyên rủ nhau đạp xe trong nhóm nên gia đình đồng ý. Đến khoảng 15h00 cùng ngày, không thấy 02 em đâu nên gia đình đi tìm thì phát hiện 02 em đã tử vong dưới hồ nước gần nhà thuộc địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Như vậy, từ cuối tháng 3/2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 7 vụ đuối nước khiến 16 em học sinh tử vong thương tâm.

- *Tỉnh Đắk Nông*: Dư luận thanh niên bày tỏ sự quan tâm, thương tiếc về vụ việc được chia sẻ trên trang mạng xã hội vào sáng ngày 01/5, một nam thanh niên (SN 2004, trú huyện Đắk Mil) cùng nhóm bạn đến quán gần sông ở xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô để chơi lễ. Khoảng 12h00 cùng ngày, sau khi ăn uống xong, D. nhảy xuống sông Sêrêpôk để tắm thì xảy ra đuối nước. Phát hiện sự việc, nhóm bạn và người dân xung quanh đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng do nước sâu, địa hình hiểm trở nên đến khoảng 13h30 lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của D. Ngay sau đó, gia đình đã đến nhận thi thể nạn nhân để đưa về nhà tổ chức tang lễ, đồng thời có đơn xin không khám nghiệm tử thi.

- *Tỉnh Lâm Đồng*:

+ Ngày 03/5 dư luận trong thanh niên quan tâm đến thông tin “Ca sĩ người Nga bị bắt tại Đà Lạt vì phản đối cuộc chiến tại Ukraine”. Theo Công an thành phố Đà Lạt, đây là thông tin giả mạo, sai sự thật. Ngày 01/5, cơ quan Công an thành phố Đà Lạt có mời một người nước ngoài tên Propisnov Alexander (41 tuổi, quốc tịch Nga) lên làm việc để yêu cầu người này chấp hành đúng các quy định liên quan tới việc gia hạn hộ chiếu, thị thực. Tuy nhiên, một số trang mạng xã hội lại lợi dụng điều này để xuyên tạc nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Dư luận trong thanh niên cần chọn lọc những thông tin phù hợp để tiếp nhận trước tình hình rất phức tạp giữa Nga và Ukraine hiện nay.

+ Dư luận thanh niên quan tâm và bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc 03 thanh niên sử dụng hung khí chém người tại đường Nguyễn An Ninh, thành phố Đà Lạt sau khi va chạm giao thông. Dư luận mong muốn các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

- *Thành phố Hồ Chí Minh:* Thanh niên Thành phố quan tâm vụ việc một xe chở dầu nhớt trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương bất ngờ bốc cháy dữ dội vào chiều 04/5. Dư luận thanh niên quan tâm đến lý do chiếc xe này bốc cháy, các thông tin về thiệt hại vụ việc này gây ra, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan; đặt câu hỏi vì sao xe chở vật liệu dễ cháy nổ lại được chạy vào đường cao tốc; phê phán những cá nhân điều khiển xe đi vào làn khẩn cấp khi diễn ra vụ việc, cản trở việc di chuyển của xe của lực lượng chức năng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chữa cháy; cần có biện pháp xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm như trên.

- *Tỉnh Đồng Nai:*

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến việc HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định hủy bỏ 12 dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành, do quá thời hạn 3 năm chưa triển khai. Một số dự án khu dân cư có diện tích đất lớn bị hủy bỏ là: khu đô thị dịch vụ cao cấp hơn 50 ha ở xã Tam An, khu dân cư An Thuận mở rộng giai đoạn 2, 3 thuộc xã Long An có diện tích gần 100ha, khu dân cư Cầu Xéo ở thị trấn Long Thành gần 30 ha.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc ngày 29/4 Cơ quan điều tra đã ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh khám xét đối với ông Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (hiện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC; Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC cùng một số bị can khác vì vi phạm quy định đấu thầu.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc chiều 29/4, UBND xã Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xác nhận 02 nữ sinh lớp 6 và lớp 7 trên địa bàn bị chết đuối. Theo thông tin ban đầu, hơn 9h00 cùng ngày, sau khi học xong môn thể dục và tin học, 4 học sinh khối 6 và khối 7 của Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) rủ nhau đi tắm tại hồ bỏ hoang thuộc ấp Hòa Bình, xã Giang Điền. Tuy nhiên sau đó, 2 em N.N.Y.N. (13 tuổi, học lớp 7/2) và Đ.N.Q.T. (12 tuổi, học lớp 6/2) không may bị đuối nước và chìm xuống đáy hồ.

- *Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:* Dư luận thanh niên quan tâm đến cây phượng độc, lạ ở Vũng Tàu thu hút nhiều người "check-in". Cụ thể, cây phượng này nằm trên đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, gây ấn tượng với 2 nửa đối lập một cách kỳ lạ: 1 bên chỉ toàn xanh lá, bên còn lại hoa nở đỏ rực, khiến ai đi qua cũng phải ngược nhìn. Không chỉ với du khách, ngay cả người dân địa phương cũng cảm thấy bất ngờ thú vị với cây phượng độc đáo này; trên các trang mạng xã hội đã xôn xao và cùng nhau chia sẻ lại clip quay lại hình ảnh cây phượng nói trên. Cư dân mạng đã đặt cho cây phượng những cái tên độc, lạ như “*đường tình đôi ngã*”, “*uyên ương hợp nhất*” ...

- *Tỉnh Cần Thơ:* Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc Công an quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke A.L tại phường

Trung Kiên, quận Thốt Nốt và phát hiện có 27/37 thanh niên nam nữ (tuổi từ 18 - 35) dương tính với sử dụng chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 02 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá có tổng trọng lượng 5,0845 gram, 1 nửa viên nén màu xanh lá cây (nặng 0,3006 gram), 01 viên nén màu hồng (nặng 0,4178 gram).

- *Tỉnh Bạc Liêu:* Dư luận thanh niên quan tâm và bày tỏ sự thương xót trước sự việc 02 mẹ con nghèo đi bắt nghêu ở bãi bồi ven biển bị sét đánh tử vong. Người mẹ tên là Thạch Thị Nguyệt (42 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) và con gái là Thạch Thị Hương (11 tuổi). Theo thông tin ban đầu khoảng 11h00 ngày 03/5, trong lúc bắt nghêu ở khu vực ven biển thuộc xã Vĩnh Thịnh, trời có mưa nhỏ và xảy ra sét đánh trúng 2 mẹ con chị Nguyệt khiến cả 2 tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, phía xã Vĩnh Thịnh đã báo với xã Vĩnh Hậu (do địa điểm xảy ra vụ việc ở địa bàn giáp ranh) phối hợp hỗ trợ gia đình chị Nguyệt.

- *Tỉnh Cà Mau:* Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có cáo trạng truy tố mẹ cho “chồng hờ” hiếp dâm con gái ruột mới 11 tuổi để được nương tựa. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019 đến khoảng tháng 9/2021, rất nhiều lần người “chồng hờ” quan hệ tình dục với cháu T.M.Q trước sự chứng kiến của người mẹ. Trước sự việc trên, dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của người mẹ và gã “chồng hờ”. Nhiều ý kiến yêu cầu nên tử hình ngay lập tức 02 kẻ vô nhân tính, rất nhiều lời lẽ mắng chửi dành cho 02 bị cáo, bên cạnh đó cũng hoan nghênh em Q đã dũng cảm tố giác để cơ quan chức năng nghiêm trị hành vi vô nhân đạo của 02 kẻ mất nhân tính.

2. Tình hình dư luận, xu hướng thanh niên quan tâm trên các trang mạng xã hội

- Trên facebook:

+ Dư luận thanh niên quan tâm và tích cực chia sẻ những thông tin liên quan đến kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1945 - 30/4/2022), 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022). Đoàn viên thanh niên quan tâm tuyên truyền kỷ niệm 204 năm ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2022) và 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022) trên mạng xã hội.

+ Dư luận thanh niên bất ngờ và vui mừng trước thông tin người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 07 ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử. Dư luận quan tâm sự việc bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) sống sót thần kì sau 07 ngày bị ngã xuống vực sâu khu vực chùa Đồng, Yên Tử từ ngày 27/4 đến ngày 03/5. Qua vụ việc cho thấy cộng đồng cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân chuẩn bị dụng cụ bảo hộ và kỹ năng cần thiết đảm bảo an toàn khi đi du lịch, đặc biệt những nơi có du lịch núi cao, sông suối.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến vụ việc trang cộng đồng của Trung tâm Tin tức VTV24, trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam bất ngờ đổi ảnh đại diện

mang thương hiệu của VTV24 thành hình ảnh gây cười kèm câu khiêu khích: "Không ngờ tới phải không?" trong khoảng 5 phút vào tối ngày 02/5/2022. Thanh niên quan tâm đến việc có phải trang cộng đồng này bị tấn công mạng không; ai là người chịu trách nhiệm cho việc đổi hình ảnh đại diện của trang, cũng như các chế tài xử phạt đối với thủ phạm nếu trang cộng đồng này bị tấn công. Sau khi Trung tâm Tin tức VTV24 đăng thông tải thông tin việc đổi ảnh nhận diện được thực hiện bởi chính đội ngũ quản lý trang, khẳng định đây chỉ là "chút nghịch ngợm trong ngày nghỉ lễ chứ không có cuộc tấn công nào cả", thanh niên đưa ý kiến đây là một ý tưởng sáng tạo của Trung tâm Tin tức này, thể hiện sự năng động, tìm tòi cách tiếp cận mới, gần gũi với người trẻ của đội ngũ quản lý; một bộ phận khác cho rằng đây vẫn không là hành vi chuẩn mực của một đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Quốc gia.

+ Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 vừa qua, dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc diễn ra tại một quán hàng hải sản ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị nhóm khách tố "chặt chém" với hóa đơn tính hơn 42 triệu đồng cho khoảng 20 người ăn. Ngày 29/4, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của thành phố đã tiến hành kiểm tra xác minh. Đoàn kiểm tra đối chiếu đơn giá trên hóa đơn bán lẻ phù hợp với giá niêm yết tại cơ sở. Đối chiếu giá mua vào, bán ra của các mặt hàng tại cơ sở, đoàn kiểm tra chưa phát hiện cơ sở bán hàng tăng giá bất hợp lý. Trích xuất camera tại thời điểm phục vụ đoàn khách nêu trên, đoàn kiểm tra nhận thấy lượng khách hơn 20 người; khách có đến khu vực hồ chứa hải sản để lựa chọn các món ăn; lượng thức ăn đã chế biến trên bàn ăn còn thừa rất nhiều, được nhân viên nhà hàng đóng gói để khách mang về; số lượng thực phẩm đã chế biến tương đối phù hợp với số tiền thanh toán và chưa có cơ sở xác định cơ sở tăng giá bất hợp lý.

+ Dư luận quan tâm vụ việc mới đây trên mạng xã hội xuất hiện luận án tiến sĩ với đề tài "Phát triển bộ môn cầu lông cho viên chức Thành phố Sơn La". Hầu hết các ý kiến cho rằng nghiên cứu không xứng tầm với luận án của một Tiến sĩ và không giúp ích gì cho cuộc sống.

+ Dư luận thanh niên quan tâm, bày tỏ sự vui mừng và chia sẻ rộng rãi những hình ảnh của trận bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tại Việt Trì (Phú Thọ) vào tối ngày 06/5. Quan tâm đến màn trình diễn bùng nổ của Nguyễn Tiến Linh, Hùng Dũng và Lê Văn Đô đã giúp U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại Indonesia 3-0 ở trận khai mạc môn bóng đá nam SEA Games 31.

- Trên tiktok:

+ Xuất hiện một số trào lưu, hiệu ứng thịnh hành trong tuần thu hút giới trẻ như: Việt Nam hân hoan mừng lễ lớn (#VietNamtoiyeu), Thử thách 6 ngày 6 đêm (#6ngay6dem), Seagames 31 (#SEAGames31).

"Dubai Porta Potty" là tiêu đề đang được dư luận thanh niên quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok trong thời gian gần đây. Nội dung những clip mang tiêu đề "Dubai Porta Potty" kể về câu chuyện những cô gái nổi tiếng trên

Instagram được các đại gia ở Dubai mời sang “thành phố trên mây” với mục đích phóng uế lên mặt để mua vui. Sau đó, những người này sẽ nhận được 01 khoản tiền khoảng 50.000 USD.

+ Một số bài hát phổ biến được giới trẻ yêu thích, như: Yêu đơn phương là gì, Thiên thần tình yêu, Thương em lắm, Đôi mi em đang u sầu, Vai ác, Sau lưng anh có ai kia, See tình, Đám cưới nha, Bao giờ kết hôn, Vì mình quá thích cậu rồi,...

3. Tình hình dư luận thanh niên trên các báo và trang thông tin điện tử

Trên các báo và trang thông tin điện tử, một số bài viết có lượng tiếp cận, tương tác lớn, như:

- *Homestay trái phép tràn ngập vùng lõi di sản Tràng An*: Kể từ khi Tràng An được công nhận là di sản thế giới năm 2014, ngành du lịch Ninh Bình phát triển vượt bậc, nhờ lượng khách đổ về Tràng An ngày một đông. Tuy nhiên, cũng không ít lần di sản Tràng An bị xâm hại, như vụ xâm hại tại khu vực núi Cái Hạ, Thung Nham... Hiện nay, nhức nhối và còn tồn tại chưa thể xử lý được là hàng loạt homestay do người dân tự phát xây dựng trái phép ngay trong vùng lõi, vùng bảo vệ nghiêm ngặt của di sản.

- *Báo động tai nạn đuối nước: Chỉ biết bơi vẫn chưa đủ!*: Thực tế hiện nay nhiều trẻ biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước. Biết bơi thì chưa đủ mà trẻ cần phải được trang bị rất nhiều kỹ năng để bảo vệ và tự cứu được bản thân khi gặp sự cố trong môi trường nước.

- *Giá sách giáo khoa mới cao đột biến nhưng 'tuổi thọ' bấp bênh*: Bộ sách giáo khoa hiện hành giá thấp hơn nhiều so với sách mới mà người dân còn yên tâm vì chỉ có 1 bộ nên mua cho anh chị, năm sau vẫn có thể tái sử dụng cho các em. Nhưng sách giáo khoa mới với nhiều bộ, việc lựa chọn theo từng năm cũng như tính ổn định của chính mỗi bộ theo từng năm học không lấy gì đảm bảo khiến người dân lo ngại sẽ lãng phí rất lớn vì học xong là bỏ ngay bộ sách.

- *Khả năng viêm gan bí ẩn vào Việt Nam là rất cao*: Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện nghiên cứu Y khoa Woolcock Việt Nam (ĐH Sydney, Úc), cho biết theo thống kê của các nước trên thế giới, hiện có 228 trẻ ở hơn 20 quốc gia bị mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, chưa tính đến 50 ca đang điều tra. Trong đó, có khoảng 10% phải ghép gan, 5 ca tử vong. hiện vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra căn bệnh này nhưng các nhà khoa học đang nghi do Adenovirus vì tìm thấy virus này ở nhiều trẻ. Nhưng không phải là tất cả trẻ đều nhiễm Adenovirus. Adenovirus lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với các giọt bắn đường hô hấp hoặc bề mặt đồ vật có dính virus. Khả năng virus gây viêm gan bí ẩn vào Việt Nam là hoàn toàn có thể, do đó cần cảnh giác, phát hiện bệnh sớm để điều trị, không nên quá hoang mang, cần giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ.

- *Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai*: Sáng 04/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bắt đầu họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về một số

nội dung quan trọng. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về đất đai lần này là một yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

- *Quy định mới về luân chuyển cán bộ: Thúc đẩy bố trí lãnh đạo không phải người địa phương:* Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thương vừa ký ban hành Quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

- *Thị trường chứng khoán liên tục 'quay xe', nhà đầu tư trải qua nhiều cung bậc cảm xúc:* Thị trường ngày 05/5 diễn ra với sự giằng xé rất lớn. Nhà đầu tư trải qua tâm lý từ hứng khởi đến lo lắng khi có thời điểm VN-Index mất hơn 17 điểm, hơn 2/3 mã chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, với sự bứt phá mạnh của một số cổ phiếu lớn, VN-index đã lấy lại sắc xanh giúp nhà đầu tư thở phào sau những giây phút căng thẳng.

- *Trục thăng 'Cá sấu' Ka-52 Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine trong đêm:* Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh trục thăng tấn công Ka-52 của Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine trong đêm. Lực lượng Nga đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa dẫn đường nhằm vào sở chỉ huy và căn cứ của quân đội Ukraine. Kết quả là sở chỉ huy và một số xe bọc thép đã bị phá hủy.

- *Tận cùng sự ác độc của 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang và người tình:* Liên quan vụ 'dì ghẻ' hành hạ con chồng đến chết, gây phẫn nộ dư luận xảy ra tại TPHCM, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác"; Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM, cha của cháu A) tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

- *Du lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5: 5 triệu khách nội địa, 10 địa phương tăng trưởng mạnh:* Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4/2022 - 03/5/2022), ngành du lịch đã phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách nội địa, trong đó có khoảng 2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 22 nghìn tỷ đồng.

- *Điểm kiểm tra học kỳ thấp: Phụ huynh sốc, giáo viên nói 'không bất ngờ':* Thời điểm này, một số trường tại Hà Nội đã hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ II năm học 2021-2022. Tuy nhiên, sau một thời gian học trực tuyến kéo dài, nhiều học sinh có điểm thi không như kỳ vọng, thậm chí rất thấp. Với kết quả kiểm tra kể trên, một số phụ huynh sẽ "sốc" nếu so kết quả kiểm tra học kỳ I. Tuy nhiên giáo viên, nhà trường không bất ngờ. Bởi vì qua thời gian học trực

tuyển kéo dài, lứa học sinh lớp 9 năm nay đã có 3 năm liền chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

- *Phó trưởng công an phường xông vào nhà tát phụ nữ vì được 'bạn nhờ'*: khoảng 22h30 ngày 28/4, trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an P.Sông Bằng, đang trực tại trụ sở thi được bạn là ông Nguyễn Văn Mạnh (bác sĩ công tác tại Bệnh viện 103 Cao Bằng) gọi điện, báo về việc bị một nam thanh niên tên Nam lăng mạ, đe dọa và nhờ trung tá Đoàn giúp đỡ đến để gặp Nam giải quyết. Ngay sau đó, trung tá Đoàn đã chỉ đạo một cán bộ Công an P.Sông Bằng đi cùng trên ô tô riêng đến tiệm cắt tóc My Hair Salon nơi anh Nam đang ăn uống cùng bạn bè. Tại quán cắt tóc, trung tá Đoàn yêu cầu anh Nam về trụ sở Công an P.Đề Thám để làm việc, nhưng anh Nam không đồng ý. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã, xô xát. Trung tá Đoàn đã thiếu kiềm chế, tát vào đầu chị T.M.K (bạn gái anh Nam) và anh Nam.

- *Ngôi trường đặc biệt: Học sinh biết bơi mới được xét duyệt lên lớp*: Tại Ninh Thuận có một ngôi trường rất đặc biệt, biết bơi là một trong những những điều kiện để nhà trường xét duyệt cho học sinh lên lớp, được duy trì từ hơn 4 năm qua. Đó là Trường liên cấp Hoa Sen, ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

- *Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn có quyết định nghỉ hưu trước tuổi*: UBND TP.HCM vừa ban quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM. Trước đó, ông Tấn có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó, căn cứ pháp luật liên quan, Biên bản giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa TP.HCM, đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vào ngày 14/4/2022 và Tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM ngày 29/4, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với ông Lê Minh Tấn.

- *Cựu đại tá Phùng Anh Lê chủ động gợi ý và nhận hối lộ 110 triệu đồng*: Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu đại tá Phùng Anh Lê (55 tuổi, trú P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “nhận hối lộ”, quy định tại điểm c khoản 2 điều 354 bộ luật Hình sự. Ông Phùng Anh Lê đối mặt với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

- *Người Huế hân hoan khi 7 đóa sen không lồ 'tái xuất' trên sông Hương*: Ngày 5.5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế đã thực hiện hạ thủy 7 đóa sen không lồ trên sông Hương. Đây là một trong số các sự kiện đặc biệt trong Đại lễ Phật đản tại Cố đô Huế.

- *Người hát ca khúc 'Thương em lắm' đang gây sốt là ai?*: Suốt thời gian gần đây, ca khúc "Thương em lắm" khiến người trẻ "phát cuồng". Những giai điệu vui tươi cùng những ca từ ý nghĩa của "Thương em lắm" hiện diện khắp nơi. Bất ngờ thay, người thể hiện ca khúc này là một... diễn viên. Đây là sản phẩm âm nhạc của diễn viên Thanh Tân (còn có nghệ danh là Tân Trê, 33 tuổi, ở TP.HCM). Tân Trê

chia sẻ cảm xúc khi "đưa con tinh thần" này đã và đang mê hoặc mọi người: "Tôi thật sự rất vui và bất ngờ vì bài hát "Thương em lắm" được mọi người yêu thích và hưởng ứng nồng nhiệt như vậy. Càng bất ngờ hơn và cảm thấy "quá đã" khi "Thương em lắm" đang nằm top 40 trending trên YouTube, sắp cán mốc triệu view".

- *U23 Việt Nam thắng Indonesia: Chiến thắng của đẳng cấp*: Trên sân Việt Trì, đội tuyển U23 Việt Nam đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn khi đánh bại U23 Indonesia 3-0. Kết quả này đem lại lợi thế lớn cho đội bóng của HLV Park Hang-seo trong cuộc đua giành vé vào Bán kết ở bảng A.

- *Vụ "Cựu đại tá Phùng Anh Lê chủ động gợi ý và nhận hối lộ"*: Bài nhận được khá nhiều phản hồi, đa số lên án chỉ trích hành vi biến chất của cựu Đại tá. Nhiều ý kiến lên tiếng đề nghị Bộ Công an cần có chỉ đạo để kiểm soát chặt chẽ hơn, nhất là sau vụ Phó Công an phường Sông Bằng nửa đêm vào nhà đòi bắt người (không có Quyết định của Viện KS), Trưởng Công an quận Tây Hồ thả người trái pháp luật.

- *Bộ Chính trị: Xây dựng thành phố trực thuộc thủ đô Hà Nội*: Thông tin nhận được sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh việc vui mừng thì nhiều ý kiến cũng lo ngại nếu quản lý không chặt chẽ sẽ tiếp tục tạo ra sốt nhà đất như từng xảy ra tại TP.Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh.

- *Lần đầu tiên trong mùa khô năm nay, cảnh báo đỏ về mực nước sông Mê Kông được phát ra liên tiếp 4 ngày*: Nguyên nhân là do các đập thủy điện thượng nguồn sông Mê Kông liên tục đóng mở đột ngột. Thông tin này nhận được sự quan tâm của nhiều dư luận. Bên cạnh sự lo ngại, nhiều dư luận cũng kiến nghị cần lên tiếng về vấn đề này.

- *"Vụ cưỡng chế căn nhà Đại đoàn kết của cụ bà 93 tuổi"*: Theo dư luận, ở chi tiết "Tỉnh ủy Ninh Thuận yêu cầu báo cáo chi tiết vụ việc. Nội dung báo cáo kết luận ý kiến đầy đủ của Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận và có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc xử lý đơn thư của bà Châu Thị Ổ đã nêu như ở trên, nhưng Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận vẫn khẳng định vụ cưỡng chế căn nhà Đại đoàn kết của cụ bà 93 tuổi là đúng quy định của pháp luật. Một số người bức xúc, cho rằng đây là hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ địa phương, cần được làm rõ.

- *Cháy xe tải trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, giao thông tê liệt*: Qua vụ việc này, theo dư luận, ý thức lái xe của nhiều tài xế quá kém, thấy kẹt xe là cứ chạy vào làn khẩn cấp. Làn khẩn cấp là để sử dụng cho các trường hợp như vụ cháy này, cho xe cứu thương chạy, cho xe ô tô bị hỏng dừng. Đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm minh các tài xế cố ý chạy vào làn khẩn cấp để răn đe. Trường hợp vụ cháy này nếu xe cứu hỏa không bị kẹt bởi những xe dừng trên làn khẩn cấp thì đã tiếp cận vụ cháy nhanh hơn.

- *"Công an Hà Nội làm việc với nam tài xế lái ô tô kéo lê vợ trên đường"*: Dư luận cho rằng, không cần biết đó là ai, việc kéo lê một đoạn, hắt văng xuống

đường dù với bất kỳ ai đều là hành vi cố ý gây thương tích, hơn nữa người bị kéo lại là vợ của nam tài xế. Dư luận lên án mạnh mẽ hành vi này.

- *“Cát tặc” đe dọa cầu Mỹ Thuận*: Loạt bài thu hút sự quan tâm của dư luận, dư luận cho rằng không kiên quyết dẹp bỏ vấn nạn cát tặc thì hậu quả để lại vô cùng nguy hiểm; cần có quy định tiêu hủy phương tiện khai thác trái luật, như vậy mới triệt tiêu được. Bên cạnh đó, cũng quy định rõ về cơ quan có thẩm quyền quản lý và có cơ chế xử lý trách nhiệm khi để xảy ra nạn khai thác cát lậu. Thực tế cho thấy, tình trạng khai thác cát lậu không chỉ xảy ra ở các con sông nhỏ mà còn xảy ra ở các sông, công trình có sự giao thoa về ranh giới quản lý hành chính. Do vậy, cũng cần phải quy định trách nhiệm quản lý của các địa phương liên quan.

- *Vụ ban quản lý tòa nhà phạt người không đeo khẩu trang*: Đây là trường hợp điển hình mà dư luận cho rằng cách hành xử tùy tiện của ban quản lý ở một số chung cư. Với vụ việc cụ thể trong bài viết, dư luận cho rằng, phạt thì phải có quyết định xử phạt của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, biên lai nộp tiền đóng phạt, còn đảng này sử dụng phiếu thu là không ổn, chưa kể không rõ số tiền thu được sẽ do ai quản lý.

- *'Dân chơi' biển số đẹp*: Tuyến bài gây được sự chú ý của dư luận. Theo dư luận, cứ công khai đấu giá biển số đẹp nhưng nhiều năm nay không thấy sự cho phép đấu giá. Cơ quan chức năng cần đẩy nhanh hơn nữa cơ sở pháp lý, làm hành lang cho việc này, nhằm thu ngân sách cho nhà nước.

- *Bùng phát thực phẩm nhà làm: Mua - bán dựa trên 'niềm tin'!*: Đây cũng là vấn đề nóng trong thời gian gần đây, bởi những sản phẩm mang mác “nhà làm” cộng hưởng với xu thế quảng cáo trên mạng xã hội khiến người tiêu dùng như bị lạc vào ma trận. Phần lớn là những đơn vị sản xuất kinh doanh không giấy tờ, không bằng cấp, không tiêu chuẩn an toàn vệ sinh. Bình thường người dân im lặng thậm chí còn khen hàng chất lượng nhưng khi có chuyện xảy ra thì trăm sự đổ đầu nhà nước không kiểm tra kiểm soát bảo vệ sức khỏe cho dân. Một phần cũng ở việc người dân chưa có thói quen trọng về chất lượng. Một phần là do việc điều hành còn chông chéo, thiếu hướng dẫn để có chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Đề xuất của Ban Tuyên giáo

- Dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 vừa qua đã xảy ra nhiều sự việc tai nạn, thương tích, đuối nước của trẻ em tại các tỉnh. Ban Tuyên giáo đề nghị Hội đồng Đội Trung ương, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, đẩy mạnh tổ chức tập huấn kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.

- Trong tuần, tại một số tỉnh, thành phố xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tàng trữ, buôn bán, cung cấp và sử dụng trái phép chất ma túy trong đó có đối tượng thanh niên. Ban Tuyên giáo đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục pháp

luật, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống tệ nạn, tội phạm ma túy.

- Hiện tại đang là thời điểm diễn ra SEA Games 31, Ban Tuyên giáo đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, bên cạnh đó tích cực triển khai công tác tuyên truyền về SEA Games 31 trên các nền tảng của Đoàn.

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH,
Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn
và đoàn trực thuộc;
- Trưởng các ban, đơn vị Trung ương Đoàn;
- Viện Nghiên cứu Thanh niên;
- Lưu BTG.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thái An